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 "ปลัด ศธ." เผยโรงเรียนไอซียูระยะแรกไม่ควรเกิน 1 พันโรง
หวั่นเกลี่ยงบช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่
ย้ำคัดเลือกเฉพาะสถานศึกษาที่ประสบปัญหาวิกฤติจริง

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการยกระดับ
รร.ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือโรงเรียนไอซียู ว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆ
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
รร.ไอซียู ซึ่งเท่าที่ดูข้อมูลเบื้องต้นพบว่า แต่ละหน่วยงานมีสถานศึกษาอยากเข้าร่วมโครงการ
รร.ไอซียูเป็นจำนวนมาก แต่ในหลักการของการเป็น รร.ไอซียูนั้น
จะต้องเป็นสถานศึกษาที่ประสบปัญหาวิกฤติอย่างแท้จริง ที่สำคัญจะต้องไม่ใช่สถานศึกษาที่อยู่ในโครงการประชารัฐ
หรือโครงการ รร.ดีใกล้บ้าน ดังนั้น สพฐ. สอศ.และ กศน.จะต้องมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรวมแล้วไม่ควรเกิน
1,000 แห่ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้การเกลี่ยงบประมาณลงไปช่วยเหลือจะไม่เพียงพอ และช่วยไม่ได้อย่างเต็มที่

"อยากให้หน่วยงานแต่ละแห่งได้คัดกรองสถานศึกษาของตัวเองที่ประสบปัญหาวิกฤติจริงๆ
เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน โดยในส่วนของ สอศ.
ผมมองว่าวิทยาลัยที่จะเข้าโครงการไอซียูควรจะเป็นวิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากกว่า
ส่วนวิทยาลัยอาชีวเอกชนในกลุ่มวิกฤติไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย
เนื่องจากกลุ่มวิทยาลัยอาชีวะเอกชนจะมีโครงการที่ สอศ.ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ดูแลวิทยาลัยที่ประสบปัญหาใกล้ปิดตัวอยู่แล้ว
จึงขอให้แต่ละหน่วยงานได้ช่วยคัดกรองสถานศึกษาที่อาการหนักและวิกฤติจริงๆ อย่างเร่งด่วนด้วย
เพื่อจะได้รับการแก้ปัญหาได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560" ปลัด ศธ.กล่าว.
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